

Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh ngoại giao kinh tế năm 2024



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Chiều ngày 2/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các tỉnh, thành phố về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, thời gian qua, công tác NGKT đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai toàn diện, đi vào chiều sâu, thực chất, mở ra những hướng đi mới, mang tính đột phá, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu năm 2023 đến nay, trong gần 60 hoạt động đối ngoại cấp cao, nội dung kinh tế đã trở thành trọng tâm, mang lại những kết quả cụ thể, thực chất và nhiều cam kết, thỏa thuận hợp tác kinh tế với các đối tác. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng; khuôn khổ quan hệ với 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện được củng cố, nâng tầm, nâng cấp. Từ đầu năm 2023 đến nay, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác chủ chốt, nâng tổng số đối tác chiến lược toàn diện lên 7 nước. Công tác xúc tiến, quảng bá, đồng hành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp được chú trọng thực hiện trên cơ sở bám sát nhu cầu trong nước. Công tác hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Cơ chế phối

hợp trong triển khai NGKT được đổi mới; công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện NGKT được tăng cường.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ hơn về tồn tại, hạn chế trong công tác NGKT thời gian qua, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả công tác NGKT trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập với thế giới thì NGKT đóng vai trò rất quan trọng; cùng với hướng đi mới, mang tính đột phá, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu năm 2023 đến nay, trong gần 60 hoạt động đối ngoại cấp cao, nội dung kinh tế đã trở thành trọng tâm, mang lại những kết quả cụ thể, thực chất và nhiều cam kết, thỏa thuận hợp tác kinh tế với các đối tác. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng; khuôn khổ quan hệ với 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện được củng cố, nâng tầm, nâng cấp. Từ đầu năm 2023 đến nay, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác chủ chốt, nâng tổng số đối tác chiến lược toàn diện lên 7 nước. Công tác xúc tiến, quảng bá, đồng hành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp được chú trọng thực hiện trên cơ sở bám sát nhu cầu trong nước. Công tác hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Cơ chế phối

hợp trong triển khai NGKT được đổi mới; công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện NGKT được tăng cường. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ hơn về tồn tại, hạn chế trong công tác NGKT thời gian qua, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả công tác NGKT trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập với thế giới thì NGKT đóng vai trò rất quan trọng; cùng với hướng đi mới, mang tính đột phá, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu năm 2023 đến nay, trong gần 60 hoạt động đối ngoại cấp cao, nội dung kinh tế đã trở thành trọng tâm, mang lại những kết quả cụ thể, thực chất và nhiều cam kết, thỏa thuận hợp tác kinh tế với các đối tác. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng; khuôn khổ quan hệ với 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện được củng cố, nâng tầm, nâng cấp. Từ đầu năm 2023 đến nay, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác chủ chốt, nâng tổng số đối tác chiến lược toàn diện lên 7 nước. Công tác xúc tiến, quảng bá, đồng hành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp được chú trọng thực hiện trên cơ sở bám sát nhu cầu trong nước. Công tác hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Cơ chế phối

hợp trong triển khai NGKT được đổi mới; công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện NGKT được tăng cường. Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt hơn nữa các hoạt động đối ngoại, có chương trình, nội dung, kế hoạch cụ thể đối với hoạt động đối ngoại của các cấp; chú trọng củng cố động lực tăng trưởng truyền thống, bổ sung và đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới; khai thác tối đa tiềm năng, sự khác biệt nổi trội về lợi thế cạnh tranh của đất nước; huy động sự đóng góp của đội ngũ 600.000 trí thức, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức của đất nước. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các bộ, ngành, tỉnh, thành phố tích cực, chủ động truyền tải thông điệp tới các đối tác quốc tế và tinh thần cầu thị, lắng nghe, cam kết của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội đối với các đối tác nước ngoài; đôn đốc triển khai các thỏa thuận đã cam kết, ký kết về NGKT; kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc nhằm thúc đẩy NGKT; củng cố quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư với các thị trường lớn, chú trọng hơn các địa bàn tiềm năng; tạo đột phá trong thu hút đầu tư các lĩnh vực mới; nắm bắt, xử lý kịp thời các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; tích cực thu hút trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đặc biệt là việc nắm bắt xu thế, phân ứng chính sách kịp thời...

MINH HƯƠNG

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

xã hội được quan tâm chỉ đạo sát sao. Kỳ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo duy trì nền nếp; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu, an ninh, đúng luật; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh quý I, chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, đồng thời đề xuất một số định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh trong quý II và cả năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí

thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Cần xem xét, đánh giá toàn diện, chính xác các chỉ số phát triển kinh tế để thấy rõ và thực chất những hạn chế, từ đó có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực. Nhiệm vụ trước mắt là phải chỉ ra những ưu, nhược điểm, có quyết tâm cao trong chỉ đạo và có cơ chế, chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng quan điểm phải quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thời gian tới, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh;

chú trọng tăng giải ngân vốn đầu tư công; tập trung giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, tạo xung lực cho nền kinh tế phát triển...

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh hình kinh tế - xã hội quý I tuy có những điểm sáng song kết quả đạt được không đúng như kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; một trong những nguyên nhân là do một số tồn tại, vướng mắc vẫn chưa được tháo gỡ triệt để. Các chỉ số, số liệu về kinh tế - xã hội cần nghiên cứu, đánh giá khách quan, khoa học và đa chiều, phản ánh đúng bản chất, từ đó có dự báo và định hướng phát triển từng ngành, từng lĩnh vực hiệu quả. Các ngành, địa phương bám sát chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu để chỉ

đạo, triển khai có hiệu quả và tạo ra dư địa, tiềm năng cho phát triển, tránh bị tụt hậu, đánh mất lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cùng với xác định rõ những dự địa phát triển, đồng thời có cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển, các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo, không được chủ quan, trì trệ tu tưởng, phải đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến, nhất trí với tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung và cấu kiện bê tông đúc sẵn tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Hưng Việt - UDIC.

BỨT PHÁ VƯỢT LÊN...

(Tiếp theo trang 1)

xã hội được quan tâm chỉ đạo sát sao, phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa phục vụ tốt đời sống nhân dân. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Kỳ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường.

Các đại biểu tập trung đi sâu phân tích, làm rõ thêm một số kết quả đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời, nhìn nhận những hạn chế, yếu kém và đề xuất hướng khắc phục trong thời gian tới. Các đại biểu đồng ý nhất trí quan tâm chỉ đạo tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai; quan tâm hơn đến việc thu hút đầu tư vào công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp giao thương kết nối thị trường trong nước và nước ngoài...

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của đại biểu, đồng thời khẳng định lại một số kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được trong quý I/2024. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đề ra, nguyên nhân là do nhiều lĩnh vực chưa có sự bứt phá tạo ra giá trị mới; một số tồn tại, khó khăn chưa được tháo gỡ kịp thời; khó khăn về thị trường, nguồn cung nguyên vật liệu và vốn; tiến độ triển khai một số công trình, dự án còn chậm...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mục tiêu chung của năm 2024 là bứt phá vượt lên, tạo ra sự tăng trưởng vượt bậc, tạo tiền đề căn bản để cùng với năm 2025 hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Để đạt được mục tiêu đề ra đòi hỏi khai kịp thời các quy định pháp

trị, thường xuyên, không một phút chốc, chính quyền các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Trong đó, cần tập trung rà soát, đánh giá, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương, trên cơ sở đó có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả; phải xác định rõ mục tiêu thường xuyên, cấp bách để có hướng triển khai nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét và đột phá lớn. Triển khai đồng bộ tất cả các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện hiệu quả việc huy động và phân bổ các nguồn lực nhằm tạo ra giá trị mới, từ đó thúc đẩy sự phát triển và nâng tầm vị thế của tỉnh. Trong đó, chú trọng đầu tư cho các công trình trọng điểm, dự án mới mang lại giá trị mới, đặc biệt là các dự án kỹ năng mang lại sự chuyển biến đột phá, căn bản cho kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm. Rà soát toàn bộ các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai kịp thời các quy định pháp

lệnh mới, cơ chế, chính sách mới của Trung ương. Cụ thể hóa việc triển khai trên địa bàn thông qua việc xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan; từng ngành, từng cấp để phải tập trung hoàn thiện các quy trình, quy chế của mình. Chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tỉnh. Sẵn sàng các điều kiện về năng lực quản lý, chuyên môn, hạ tầng để thu hút đầu tư xây dựng các công trình. Chủ trọng phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, để cao vai trò chỉ đạo, định hướng của người đứng đầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh đề ra rất cao, khát vọng rất lớn, vì vậy không được chủ quan, tự mãn mà phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, phải luôn xác định năm 2024 là năm bứt phá - coi đó là mục tiêu, kim chỉ nam để có hành động cụ thể trong thời gian tới.

TIỀN HẢI Quy hoạch mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Chiều ngày 2/4, huyện Tiền Hải tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy hoạch mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và vùng, xã trọng điểm về chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Toàn huyện Tiền Hải hiện có 155 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, trong đó 138 cơ sở giết mổ gia súc, 17 cơ sở giết mổ gia cầm; tuy nhiên, chỉ có 7/155 cơ sở có giấy phép đăng ký kinh

doanh, chiếm 4,5%, còn lại là các hộ nhỏ lẻ tự phát không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Hầu hết cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn huyện có công suất nhỏ, từ 1 - 2 con/ngày. Qua đánh giá của ngành chức năng huyện, tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm còn nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư, hoạt động mang tính tự phát, gây ô nhiễm môi trường, khó khăn trong quản lý, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngành chức năng huyện đã tăng cường kiểm tra, yêu cầu các cơ sở chấp hành các biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để có cơ sở để xuất mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, UBND huyện Tiền Hải chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng với các địa phương rà soát điều kiện giết mổ của các cơ sở trên địa bàn; rà soát nhu cầu, nguyện vọng của các hộ chủ nuôi, nâng cấp thành cơ sở giết mổ tập trung.

Đối với việc xây dựng vùng, xã trọng điểm về chăn nuôi, huyện đã quy hoạch đất cho

khu chăn nuôi tập trung tại xã Nam Thắng và xã Vũ Lăng. Tuy nhiên, việc xây dựng vùng, xã trọng điểm về chăn nuôi hiện gặp nhiều khó khăn cả về quy hoạch và quy mô chăn nuôi. Huyện đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống xử lý chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, tạo thuận lợi cho người dân xây dựng vùng, xã trọng điểm về chăn nuôi.

TRẦN TUẤN

“Dân vận khéo” góp phần bảo đảm an ninh trật tự

Các mô hình “Dân vận khéo” trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) được lực lượng công an các cấp trong tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện đem lại hiệu quả tích cực, tạo sự lan tỏa, huy động sức mạnh tổng hợp của người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Khu vực cống Rút, thôn Nhân Phú, xã Hùng Dũng (Hưng Hà) là đầu mối giao thông quan trọng, giáp ranh với nhiều xã trên địa bàn. Đây cũng là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT. Trước tình hình đó, tổ tự quản ANTT, an toàn giao thông (ATGT) cống Rút được thành lập với thành viên là các cựu chiến binh. Trải qua 25 năm xây dựng, không ngừng được củng cố về tổ chức và hoạt động, tổ tự quản đã trở thành điểm sáng, mô hình điển hình toàn quốc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực xây dựng địa bàn bình yên, mang lại cuộc sống an toàn cho người dân. Ông Nguyễn Đình Hòa, tổ trưởng tổ tự quản ANTT, ATGT cống Rút chia sẻ: Chúng tôi xác định, muốn mô hình hoạt động thành công cần sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi thành viên, đồng thời phải dựa vào sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, góp sức cùng chính quyền và lực lượng công an xây đắp môi trường sống bình yên, an toàn cho người dân.



Người dân tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Trong suốt 25 năm qua, thông qua hàng nghìn buổi phối hợp tuyên truyền pháp luật, tham gia điều tiết giao thông, tuần tra bảo vệ ANTT địa bàn, tham gia hòa giải ở cơ sở, phòng, chống

dịch..., tổ tự quản đã trở thành cầu nối giữa người dân và lực lượng công an trong công tác phát hiện, tố giác tội phạm, nắm bắt tình hình, kịp thời cung cấp thông tin có giá trị cho cơ quan

chức năng, góp phần điều tra, khám phá, giải quyết 123 vụ việc liên quan đến ANTT, hòa giải thành công 48 vụ liên quan đến va chạm và tai nạn giao thông nhanh chóng, hiệu quả...

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, Thái Bình là địa phương điển hình trong cả nước trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Thông qua việc làm tốt công tác dân vận, phong trào toàn dân tham gia PCCC gần với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhiều mô hình PCCC hiệu quả đã được hình thành, nhân rộng với nhiều điểm sáng, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sới nổi hưởng ứng. Đến ngày 20/3/2024, lực lượng chức năng đã hướng dẫn cơ sở xây dựng được 2.187 tổ liên gia an toàn PCCC, 992 điểm chữa cháy công cộng cùng hơn 100 mô hình “Tổ PCCC lưu động” và “Tự quản về ANTT, an toàn PCCC”... trên toàn địa bàn, góp phần đưa Thái Bình trở thành địa phương tiên phong trong cả nước về đích trước thời hạn và vượt các chỉ tiêu do Bộ Công an giao. Ông Nguyễn Xuân Thược, thôn Mỹ Lộc, xã Việt Hùng (Vũ Thư) chia sẻ: Lực lượng công an ở cơ sở luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân nên

khí được các đồng chí công an tuyên truyền, vận động, triển khai thành lập tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng tại địa phương được toàn thể nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia. Hoạt động của các mô hình giúp chúng tôi không chỉ nâng cao kiến thức về PCCC, ký cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về PCCC, cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, cách thoát nạn, cứu người mà còn là những thành viên tích cực cùng cộng đồng xử lý ban đầu khi có cháy, nổ xảy ra.

Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận, Công an tỉnh đã bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhiều mô hình PCCC hiệu quả đã được hình thành, nhân rộng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, duy trì, phát huy hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện, tình nguyện giúp đỡ nhân dân... Đến hết tháng 2/2024, trên địa bàn tỉnh đang duy trì hoạt động 3.897 mô hình tự quản, tự phòng về ANTT với 98.268 người tham gia. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trở thành điển hình được nhân rộng như: “Tổ tự quản an toàn giao thông”, “Mô hình camera bảo đảm ANTT”, “Làng chai bình yên”, “Mô hình tự quản về ANTT, an ninh biên giới biển”, “Tổ tàu thuyền tự quản”, “Mô hình cụm liên kết ANTT khu vực giáp ranh”, “Mô hình bảo đảm ANTT học đường”... Bên cạnh đó, thông qua hơn 2.000 tổ hòa giải với 14.800 hòa giải viên ở các thôn, tổ dân phố đã tạo được ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo đảm ANTT trên tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải.

MINH HƯƠNG